

บทที่ 5

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

สรุปผลการศึกษา

การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรสุทธิและอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้แก่ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม ขนาดของกิจการ ยอดขาย ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 – 2557 ผลการศึกษาสรุปได้ว่า

อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม ขนาดของกิจการ ยอดขาย และระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย ส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรสุทธิอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย และระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย ไม่ส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรสุทธิ

อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม ขนาดของกิจการ และยอดขาย ส่งผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญ ส่วนอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย และระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย ไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์

อภิปรายผล

จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรสุทธิและอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ พบว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวมส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรสุทธิและอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญ สอดคล้องกับงานวิจัย (Abdul Raheman and Mohamed Nasr, 2007) อัตราการก่อหนี้ที่สูงขึ้นจะส่งผลให้ความสามารถในการทำกำไรที่ลดลง เนื่องจากการมีต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้น

ขนาดของกิจการส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรสุทธิและอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย (สมเกียรติ วรประสิทธิ์คุณ, 2553) ความสามารถในการทำกำไรของแต่ละขนาดธุรกิจมีความแตกต่างกัน ธุรกิจขนาดเล็กจะมีความสามารถในการทำกำไรสูงกว่าธุรกิจขนาดกลาง

ยอดขายส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรสุทธิและอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ สอดคล้องกับงานวิจัย (สมเกียรติ วรประสิทธิ์คุณ, 2553) ยอดขายเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการเพิ่มความสามารถในการทำกำไร และงานวิจัย (Abdul Raheman and Mohamed Nasr, 2007) ยอดขายที่เพิ่มขึ้นจะนำไปสู่ความสามารถในการทำกำไรที่เพิ่มขึ้น

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย (Abdul Raheman and Mohamed Nasr, 2007) ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญในทิศทางตรงกันข้ามกับความสามารถในการทำกำไร

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการศึกษาไปใช้

จากผลการศึกษา พบว่า อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม ขนาดของกิจการ และยอดขายส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรสุทธิและอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญ ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรสุทธิอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย ไม่ส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรสุทธิและอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ซึ่งจากผลการศึกษานี้อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและนักลงทุนในหุ้นสามัญ ดังนี้

1.1 สำหรับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไป

ผู้บริหารบริษัทควรให้ความสำคัญกับนโยบายการบริหารเงินทุนหมุนเวียน โดยลดอัตรากำไรก่อนหักภาษีเพื่อทำให้มีต้นทุนทางการเงินที่ลดลง ส่งผลให้ความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้น ใช้กลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขายให้มากขึ้น และลดระยะเวลาเก็บหนี้ให้สั้นลง เพื่อให้กิจการมีเงินสดหมุนเวียนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความสามารถในการทำกำไรสูงขึ้น

1.2 สำหรับนักลงทุน

นักลงทุนควรให้ความสนใจในการพิจารณาข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรสุทธิและอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เพื่อเป็นข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

ในการศึกษาครั้งนี้ มุ่งเน้นกลุ่มตัวอย่างบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ยกเว้น กลุ่มธุรกิจการเงิน โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นบริษัทที่มีรายงานการเงินครบถ้วนสมบูรณ์ ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 – 2557 ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจึงมีความหลากหลายทั้งด้านประเภทธุรกิจและองค์ประกอบที่แตกต่างกัน และขนาดของกิจการที่ต่างกัน สำหรับการศึกษากครั้งต่อไป อาจมีการแยกกลุ่มขนาดของกิจการหรือศึกษาเป็นรายกลุ่มธุรกิจเพื่อความชัดเจนในผลลัพธ์ที่ได้